

คู่3ขยับยื่นขอจัดมวยแล้ว มี2ชอยส์เลือกกลุ่มพีเน็-ฝนจาง?

(อ่านต่อหน้า 9)

คู่3

(ต่อจากหน้า 18)

“เสียหมู” ธรรมบุญ หอประเสริฐกิจ เดินหน้าลุยโดยเตรียมยื่นหนังสือถึงช่อง 3 ก่อน ในการจัดถ่ายทอดสดมวยหลังจากที่ ศบค. ได้ปลดล็อกเปิดไฟเขียวให้กีฬาได้จัดการแข่งขันตามปกติภายใต้มาตรการที่กำหนดไว้ ส่วนสถานที่จัดการแข่งขันได้เคลียร์กับทางเวที ผนจางชลบุรี ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่กระนั้น ก็มีเวทีลุมพินีเป็นอีกหนึ่งชอยส์ให้เลือก เช่นกัน ส่วนนัดชิงชนะเลิศมวยรอบอีซูซู เงินล้าน ยังคงต้องหาข้อสรุปต่อไปโดยย้านัดชิงต้องยิ่งใหญ่ด้วยระบบแสงสีเสียง ดังนั้นสถานที่ขจัดต้องเหมาะสมและพร้อมจริง ๆ

หลังจากที่ ศบค. ได้ปลดล็อกให้จัดการแข่งขันกีฬาภายใต้มาตรการที่กำหนดไว้ ล่าสุดวงการมวยก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวมากขึ้น แต่ละค่ายได้เรียกเหล่านักมวยกลับคืนสู่ค่ายซ้อมแล้ว พร้อมกันนี้ในส่วนของผู้จัดการมวยเวทีต่างๆ ก็เริ่มเดินเครื่องเพื่อให้มวยได้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากที่หยุดไปนานร่วม 5 เดือนจนเกิดผลกระทบสร้างความเดือดร้อนอย่างมาก

ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 30 ส.ค. ที่ผ่านมา ทางด้านผู้สื่อข่าวสยามกีฬา สยามมวย ได้รับการเปิดเผยจาก “เสียหมู” ธรรมบุญ หอประเสริฐกิจ รองนายสนามมวยเวทีมวยสยาม อ้อมน้อย ผู้จัดการแข่งขันรายการศึกจ้าวมวยไทย ถ่ายทอดสดทางช่อง 3sd ทุกวันเสาร์ในช่วงเวลา 12.15-14.00 น. เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการจัดมวยว่า ที่ผ่านมาได้มีการประชุมปรึกษากับทีมงานผู้บริหารแล้ว ซึ่งจะรีบดำเนินการในเรื่องของการจัดมวยให้เร็วที่สุด

“หลังจากที่ ศบค. ได้ปลดล็อกให้พื้นที่กทม. ได้จัดการแข่งขันกีฬาได้แต่ต้องอยู่ในมาตรการ

ที่กำหนดไว้ ทางผู้บริหารของเราได้เรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนจัดมวยในทุก ๆ วันเสาร์เหมือนเดิม อย่างไรก็ตามสิ่งแรกที่เราต้องทำคือต้องทำหนังสือยื่นถึงสถานี ช่อง 3 ก่อน ซึ่งตรงนี้เราเข้าใจความรู้สึกดีโดยช่อง 3 เขาห่วงภาพลักษณ์พะวงเรื่องความปลอดภัย โดยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงสูงมาก จึงต้องมองส่วนรวมไว้ก่อนจากนั้นก็คุยกับทาง กสทช. ซึ่งถ้าหากทุกอย่างผ่านพ้นด้วยดีรายการศึกจ้าวมวยไทยก็จะกลับมาพบแฟน ๆ อีกครั้งอย่างแน่นอน สำหรับสถานที่จัดการแข่งขันนั้นเราได้ประสานกับทางเวทีมวยผนจางชลบุรี ไว้เรียบร้อยแล้ว แต่กระนั้นก็ยังมียเวทีลุมพินีเป็นอีกหนึ่งแห่งที่เป็นชอยส์ให้เลือก เนื่องจากอยู่ใกล้ไม่ต้องเดินทางไกล แต่อย่างไรก็ตามเราเป็นห่วงเรื่องการทำงานโดยเกรงว่าจะไปกระทบกับการจัดมวยในวันเสาร์ซึ่งทาง เฮียฮุ้น เกียรติเพชร เขาจัดอยู่แล้ว ซึ่งเราจัดถ่ายทอดสดจบในเวลาบ่าย 2 โมง หลังจากนั้นจะเป็นช่วงการจัดมวยของอีกรายการหนึ่งซึ่งจะเกิดจุกแหว่งแข่งกับเวลาในการเปลี่ยนผ้าใบมุกกล่องและอื่น ๆ ซึ่งระยะเวลา 2 ชั่วโมงมันบีบรัดมากเกรงว่าจะเกิดกระทบกับอีกรายการ แต่อย่างไรก็ตามผมยัง 2 จิต 2 ใจอยู่นะว่าจะเอาไงดี”

พร้อมกันนี้ เสียหมู ยังได้กล่าวถึงนัดชิงชนะเลิศ มวยรอบอีซูซู เงินล้านซึ่งจะเป็นการพบกันระหว่าง เฮอคิวลิส ว.จักรวุฒิ กับ เพชรธงชัย ที่บีเอ็มเอ็มเอส อีกด้วยว่า “คูชิงเลื่อนมานานถึง 3 เดือนแล้วแต่กระนั้นทางสปอนเซอร์ก็เข้าใจกับสถานการณ์ตรงนั้น อย่างไรก็ตามถ้าหากมวยกลับคืนสู่ภาวะปกติ แต่นัดชิงมวยรอบอีซูซู เราจะต้องหาข้อสรุปให้ชัดเจนด้วย แน่แน่นอนว่านัดชิงมันต้องยิ่งใหญ่สมเกียรติจริงๆ ด้วยระบบแสงสีเสียง ซึ่งสถานที่ขจัดคือสิ่งจำเป็น ที่เราจะต้องเล็งหาเพื่อให้สมกับเป็นนัดพิเศษจริงๆ ถึงตรงนี้จะมีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปอีกครั้งครับแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป”